
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  
ครั้งที่ 1/2567 

เม่ือวันอังคารที่  16  มกราคม  พ.ศ. 2567 
ณ  ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น 5  อาคารภูมิราชภัฏ 

                                                  ---------------------- 
ผู้มาประชุม  

1.  ผศ.ดร.พิชัย  ใจกล้า รองอธิการบดี กรรมการ 
2.  ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
3.  ผศ.ดร.เสรี  แสงอุทัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กรรมการ 
4.  ผศ.ดร.สุภาภรณ์ หนเูมือง (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
5.  ผศ.ดร.พิทักษ ์ คล้ายชม (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
6.  อาจารย์ ดร.สุริยา ค ากุนะ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 

7.  อาจารย์ ดร.ชวลิต รักษาริกรณ ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
8.  อาจารย์ ดร.พิมพ์รดา ธรรมีภักด ี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
9.  อาจารย์ภูดิท เรืองรอง คณบดีวิทยาลัยน่าน  กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์ ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
กรรมการ 

11. นางสาวสินี กะวิ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและ 
เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

1.  รศ.ดร.สุภาวิณี   สัตยาภรณ์ อธิการบดี    ประธานกรรมการ ลาประชุม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายกชกร   เขียวอรุณ นักประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา   ผู้แถลงวาระท่ี 3.2 
2.  นางสาววัชรี   เหมดี นักวิชาการศึกษา งานหลักสูตรและแผนการเรียน 
3.  นางพนารัตน์ หาญสมบัต ิ นักวิชาการศึกษา งานหลักสูตรและแผนการเรียน 
4.  นางสาวภมรมาศ เรือนทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 
5.  นางสาวพิณภัคธิมา ใจเงิน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 
6.  นางสาวนลินี เมืองจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                              ผู้ช่วยเลขานุการ 
7.  นางสาวอภิชญา อินทร์หม่อม นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.35  น. 
             ด้วย รศ.ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์  อธิการบดี  ประธานการประชุม ลาป่วย จึงมอบหมายให้ ผศ.
ดร.พิชัย  ใจกล้า  รองอธิการบดี  ท าหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการครั้งนี้ แทน   
                  ในการนี้ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ ได้ส ารวจผู้มาประชุม  เมื่อ
เห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงเรียนเชิญ ผศ.ดร.พิชัย  ใจกล้า  รองอธิการบดี  กล่าวเปิดการประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

คณะกรรมการบรหิารงานวิชาการให้การรับรองรายงานการประชุมแล้ว ในการประชุมครั้งที่  2/2567 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ ์2567  
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

        วาระท่ี 1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1.1 ข้อมูลการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2  
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการ 

ศึกษา 2567 รอบท่ี 2  ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม  2566 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567  และก าหนดให้มีการ
สอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567  นั้น  ในการนี้จึงขอแจ้งสรุปจ านวนผู้สมัครเรียนในรอบที่ 2 
ที่ช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ณ ปัจจุบัน ให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อเป็นข้อมูล ดังนี้  
 

คณะ วิทยาลัย จ านวนผู้สมัคร หมายเหตุ 
1.  คณะครุศาสตร์ 512 คน หลักสูตรปรับปรุง ปี 2567 ต้องรอคุรุสภา

แจ้งรับรอง จึงด าเนนิการจัดสอบสัมภาษณ์ได้   
2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 79  คน  
3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  55 คน  
4.  คณะเกษตรศาสตร์  8 คน  
5.  คณะวิทยาการจัดการ  85  คน  
6.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 38 คน  
7.  คณะพยาบาลศาสตร์  129+12* คน จัดสอบคัดเลือกแบบข้อเขียน 

ปิดรับสมัครแล้ว / *=เลือกเป็นอันดับ 2 
8.  วิทยาลัยน่าน   รอจ านวนผูส้มัครจาก บ. ซีพี ออลล์ฯ 

                            เนื่องจาก อธิการบดีมีนโยบายให้นักศึกษาทุกคนได้มีที่เรียน ดังนั้น กรณีคณะครุศาสตร์
หากมีจ านวนผู้สอบผ่านการคัดเลือก ครบตามจ านวนที่ประกาศรับสมัครแล้ว และมีการขึ้นบัญชีส ารองไว้
จะต้องมีการพิจารณาเตรียมแผนในการจัดที่เรียนให้กับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ ซึ่งจะต้องมีการ
ประชุมหารือนอกรอบอีกครั้ง  รวมถึงกรณีที่มีผู้สมัครเข้าเรียนบางหลักสูตรของแต่ละคณะ วิทยาลัยที่มีจ านวน
ไม่ถึง 5 คน คณะ วิทยาลัยควรจะต้องพิจารณาเตรียมแผนด าเนินการรองรับไว้  ซึ่งเดิมมหาวิทยาลัยจะ
ก าหนดให้มีการจัดท าโครงการฝึกอบรมระยะสั้นเพ่ิมเติม   ในภาพรวมอีกส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยก าลัง
เตรียมจัดท าร่างประกาศการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ข้อสังเกตและคิดเห็น  

1) ตามท่ีมีการแจ้งนโยบายให้คณะและหลักสูตรมีส่วนร่วมในการออกประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา 
กับทีมประชาสัมพันธ์รับสมัครส่วนกลาง  ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับแนวทาง วิธีปฏิบัติและการ
ด าเนินการที่เป็นรูปธรรม  ซึ่งคณะมีแผนที่จะออกประชาสัมพันธ์โดยการบริการวิชาการไว้บ้างแล้ว แต่ไม่
สามารถเข้าไปจัดกิจกรรมไดทุ้กโรงเรียน เดือนละไม่เกิน 2 โรงเรียน เนื่องจากต้องใหส้ถานศึกษาตอบรับก่อน   

2) การท าป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
โดยเฉพาะด้านหน้ามหาวิทยาลัยที่มีการน าเสนอไว้ ยังไม่ได้ด าเนินการ  

3) จ านวนนักศึกษายังเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็น เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส่วนกลาง 
จะนับจ านวนรายหัวของนักศึกษา ส่วนในเรื่องการท างานวิจัยเพ่ือสร้างรายไดท้ดแทนเรื่องจ านวนนักศึกษาอาจ 
ช่วยได้บางส่วน และงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจะตกอยู่กับผู้ท าวิจัยเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้รับตามรายหัว จึง 
อยากให้มีการสรุปขอ้มูลมาเสนอเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่าสามารถทดแทนกันได้มากน้อยเพียงใด  เพื่อเป็น 
ข้อมูลประกอบการพิจารณาและก าหนดแนวทางการด าเนินการของแต่ละคณะให้เหมาะสม เป็นรูปธรรมต่อไป 
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4) ที่ผ่านมาไดม้ีการเสนอของบประมาณจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครจากมหาวิทยาลัยแล้ว  
แต่งบประมาณไม่เพียงพอจึงยุติการด าเนินการในบางส่วน คงเหลือแต่ป้ายขนาดเล็กในมหาวิทยาลัย  ส่วนป้าย
ประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่เพ่ือติดในมหาวิทยาลัย และในจังหวัดพ้ืนที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงยัง
ไม่ได้ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้   

5) ทราบว่า ในปีนี้งบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมกีฬาหางนกยูงเกมส์ของนักศึกษาแต่ละคณะ 
ไม่มี ทั้งที่มหาวิทยาลัยได้รับเงินจากนักศึกษา แต่กลับไม่มีงบลงสู่นักศึกษา และนักศึกษาต้องเก็บเงินกันจัด
กิจกรรมเอง  

6) ปัจจุบันสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  หลายแห่งมีการเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการใหม่ และมีการ 
ยุบคาบแนะแนวเกือบทุกโรงเรียน  เนื่องจากมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ สมัครเข้าเรียนได้ง่ายขึ้น รวมถึงอาจารย์แนะ
แนวไม่สามารถบังคับให้นักศึกษาเข้าร่วมฟังการแนะแนวได้  ดังนั้นการเข้าประชาสัมพันธ์แนะแนวใน
สถานศึกษาจึงท าได้ยากกว่าเดิม  อาจต้องมีการพิจารณาทบทวนรูปแบบ แนวทาง ช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์แนะแนวใหม่ให้เหมาะสมตามสถานการณ์  เช่น อาจจัดงาน Fair  และประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ตามที่มหาวิทยาลัยเคยจัด  และคณะ หลักสูตร ควรดูแลนักศึกษาปัจจุบันให้ดี  เนื่องจากระบบสื่อสารและสื่อ
โซเชียลต่าง ๆ ท าได้ง่ายและรวดเร็ว  หากนักศึกษาที่เรียนอยู่สื่อสารถึงมหาวิทยาลัยในทางไม่ดี ก็จะเป็นข้อมูล
ในการตัดสินใจมาสมัครเข้าเรียนในหลักสูตต่าง ๆ  ของรุ่นน้องตามมาด้วย  

7) การประชาสัมพันธ์ที่ดีอีกช่องทางหนึ่ง คือ การพูดปากต่อปาก รุ่นพี่ถึงรุ่นน้อง ซ่ึงอาจต้องมองย้อน 
ว่าปัจจุบันนักศึกษาได้รับความประทับใจจากการบริการที่ดีจากอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนในจุดต่าง ๆ 
ในมหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใด และสื่อสารไปภายนอกอย่างไรบ้าง  อาจต้องทบทวน เรื่อง Service Mind  
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ และ One Stop Service  เพ่ือน ากลับมาท าใหม่ ซึ่งในการบริหารจัดการอาจต้อง
ก าหนดเป็นนโยบายหรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย เนื่องจากในคณะคณบดีอาจก ากับได้เพียงคนบางกลุ่ม ไม่
ครอบคลุมทั้งหมด 

8) การท าป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ยังมีประโยชน์มาก จะท าให้บุคคลภายนอกที่ผ่าน 
ไปมาทราบว่าในมหาวิทยาลัยมีการการด าเนินการหรือจัดกิจกรรมอะไรบ้าง  ส าหรับการติดตั้งหรือจุดติดตั้ง 
มหาวิทยาลัยอาจประสานขอความอนุเคราะห์หรือขอความร่วมมือกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ในช่วงจัด
กิจกรรมสภากาแฟ หรือการร่วมประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยก็ได้ 

9) การประชาสัมพันธ์หลักสูตรหรือคณะ อาจท าในลักษณะการร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือเข้าร่วมจัด 
กิจกรรมต่าง ๆ กับสถานศึกษา หรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ  รวมถึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มสโมสรนักศึกษาที่
จะเข้าถึงและสื่อสารกับรุ่นน้องได้ง่าย 

10) กลยุทธ์การแนะแนวแบบน้องชวนพี่ ส าหรับการรับสมัครนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ค่อนข้างได้ผลดี เนื่องจากรุ่นน้องมักจะฟังรุ่นพ่ีที่วัยใกล้เคียงกัน และสื่อสารกันได้ง่ายกว่าอาจารย์ไปพูดให้ฟัง 
ทั้งนี้  อาจมีการน านักศึกษารุ่นพ่ีที่มีความสามารถมาฝึกอบรมเพ่ิมการสื่อสารประชาสัมพันธ์  สร้างคอนเท็นต์  
TikTok เพ่ือลดการเดินทางออกไปประชาสัมพันธ์ได้ 

11)  แนวทางการเตรียมการเรื่องงบประมาณทีทุ่กคณะจะต้องด าเนินการตามตัวบ่งชี้ 1.5 และ 1.6  
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือตอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่จะประเมินในเดือนเมษายน 2567 นี้ 

ที่ประชุม   รับทราบ และมอบคุณกชกร  เขียวอรุณ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือ 
              ติดให้ครบ 4 จังหวัด โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจะพิจารณาจัดหางบประมาณสนับสนุน ส่วน 
              งบประมาณส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษและดิจิทัล จะติดตามสอบถามกับผู้ช่วยอธิการบดีให้ต่อไป 



   ๔ 

 

         วาระท่ี 1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

        1.2.1  การเสนอชื่ออาจารย์เพื่อเข้ารับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2567 

                             ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจ้ยและนวัตกรรม ก าหนด
จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 19 ประจ าปี 2567  เรื่อง “ภูมิทัศนการศึกษาไทยในบริบทโลก : แนวโน้มและ
โอกาส Thai Higher Education Landscape in thd Global Context : Trends and Opportunities” โดย
จะจัดขึ้นระหว่งวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2567  สมาคม ควอท ได้เล็งเห็นความส าคัญของอาจารย์ ซึ่งถือเป็น   
ปูชนียบุคคลที่ส าคัญในการให้การศึกษาท้ังทางด้านวิชาการและด้านคุณธรรม  จริยธรรมแก่นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่
ในสถาบันอุดมศึกษา  จึงได้จัดโครงการ “รางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2567”  โดยมีแนวคิดเพื่อ 
ยกย่องอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถผลิตนวัตกรรมการเรียนรู้ มีผลงานวิจัยด้านการ
พัฒนาการเรียนการสอน และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน นอกจากนั้นยังอุทิศก าลังกาย
ก าลังใจให้แก่วงการการศึกษาอย่างเต็มที่ ตลอดจนครองตนได้เป็นที่เคารพยกย่องในสถาบัน และต่อ
สาธารณชน  สมาคมฯ ยังมอบรางวัลให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านการ
จัดการเรียนการสอน เน้นจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถสร้างและรักษาคุณภาพการศึกษาในระดับ 
อุดมศึกษา เพ่ือมอบรางวัลในงานประชุมวิชาการ ควอท ครั้งที่ 19 ประจ าปี 2567  ด้วยการมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณให้กับอาจารย์ต้นแบบ  
       ในการนี้ สมาคม ควอท จึงขอเชิญมหาวิทยาลัยเสนอชื่ออาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เป็นต้นแบบด้านการสอน และผ่านความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย จ านวน 1 ท่าน ซึ่งผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
ตามแนวทางการพัฒคุณภาพอาจารย์เ พ่ือส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566  เพื่อเข้าร่วมคัดเลือก รางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2567 และเข้า
รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 19 ประจ าปี 2567  โดยสามารถสมัครเข้าร่วมได้
จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
                          จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือทราบ  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
               (เอกสารแนบอ้างอิง  หนังสือที่ ควอท ว 015/2566  ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566) 

                           ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เบื้องต้นอธิการบดจีะให้มีการแต่งตั้ง
คณะ อนุกรรมการด าเนินการคัดเลือกเพ่ือเสนอชื่ออาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม   แต่เมื่อไดศ้ึกษาหลักเกณฑ์
ในการคัดเลือกแล้ว มีเงื่อนไขและองค์ประกอบที่มหาวิทยาลัยต้องมีการด าเนินการในส่วนรายละเอียดประกอบ
ในการเสนอชื่อที่ยังอยู่ระหว่างด าเนินการ เช่น  การประกาศเกณฑ์สมรรถนะของอาจารย์ 4 ด้านและการ
ก าหนดเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ  การให้อาจารย์เข้ารับการอบรมกับสมาคมที่ก าหนด  รวมถึงมหาวิทยาลัยต้อง
มีการจัดกิจกรรมยกสมรรถนะทั้ง 4 ด้านเป็นต้น  ดังนั้น ในปี 2567  มหาวิทยาลัยจะยังไม่ด าเนินการคัดเลือก
เพ่ือเสนอชื่ออาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นต้นแบบด้านการสอน  โดยจะต้องด าเนินการในส่วน
องค์ประกอบให้ครบตามหลักเกณฑ์ก่อน จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้สมาคมจัดให้มีการมอบรางวัลเป็น
ประจ าทุกป ี 

 ที่ประชุม   รับทราบ  

 



   ๕ 

 

        1.2.2  ขอความร่วมมือพิจารณาประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการความร่วมมือด้านการ 
ศึกษา ภายใต้กรอบ APEC HRDWG และ EDNET เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากเอเปค 
ประจ าปี 2567  

                  ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะ 
คณะท างานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (APEC Human Resources Development Working Group : 
HRDWG) และเครือข่ายด้านการศึกษา (Education Network : EDNET) ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเปค 
ได้รับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จากส านักงานเลขาธิการเอเปค (APEC Secretariat) แจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเสนอโครงการควา ,ร่วมมือด้านการศึกษาภายใต้กรอบ APEC HRDWG และ EDNET เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากเอเปค ประจ าปี 2567   

          จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือทราบ  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม  

       (เอกสารแนบอ้างอิง  หนังสือที่ อว 0202.6/ว 23974  ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2566)  

ที่ประชุม   รับทราบ  

        1.2.3  ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ทักษะท่ีพึง 
ประสงค์ของก าลังคนในสาขานักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และสาขายานยนต์ไฟฟ้า พ.ศ. 2566  

                  ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ได้ก าหนดปรัชญาการ  
อุดมศึกษาไทย และระบบอุดมศึกษาใหม่ ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนาก าลังคน  และเพ่ือด าเนินการให้
สอดคล้องกับความต้องการและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการ
ประชุม ครั้งที่ 8/2566  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566  จึงมีมติเห็นชอบประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ทักษะที่พึงประสงค์ของก าลังคนในสาขานักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และ
สาขายานยนต์ไฟฟ้า พ.ศ. 2566  เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน และฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะแก่ผู้เรียน  
           ทั้งนี้ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ด าเนินการประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจจา-
นุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 140  ตอนพิเศษ 317 ง  วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว   
                              จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือทราบ  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

  (เอกสารแนบอ้างอิง  หนังสือที่ อว 0208.2/ว 25163 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2566)  
  

ที่ประชมุ    รับทราบ  มอบให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณา 
               น าสมรรถนะที่ก าหนดตามประกาศกระทรวง ไประบุเพ่ิมในการเขียนก าหนด สมรรถนะ และ 
               PLO ของหลักสูตรที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงทีเ่กี่ยวข้องกับสาขานักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และสาขา 
               ยานยนต์การไฟฟ้า  

 

          วาระท่ี 1.3  เรื่องท่ีคณะกรรมการแจ้งเพื่อทราบ  
- ไม่มี    - 



   ๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งท่ี 13/2566  

                         ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 13/2566  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566  จ านวน 27 หน้า เรียบร้อย
แล้ว  จึงได้จัดส่งไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมเบื้องต้น  สรุปผลดังนี้  
                        -  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่ได้ส่งแบบตอบรับ จ านวน 7 ราย           
                        -  ส่งแบบตอบรับและรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข จ านวน 6 ราย   

        จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณาให้การรับรองรายงานการ 
ประชุม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่  13/2566  เมื่อวันที่ 26  
                  ธันวาคม  2566  โดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งท่ี 13/2566  

         วาระท่ี 3.1  สรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  

                          จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 13/2566  เมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม   2566  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ได้ด าเนินการติดตามและได้สรุปผลการ
ด าเนินงานตามมติที่ประชมคณะกรรมการบริหารวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  ดังนี้  

วาระ
ที่ 

เรื่อง มติที่ประชุม ผลการด าเนินการ 

4. 3  การพิจารณาการปรับลด
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิทยาการข้อมลู  
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2565)   

  1. มอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยตีิดต่อพูดคุยกับนักศึกษาทั้ง 2 คน 
เพื่อสร้าง ความเข้าใจและแนวทางการเปลีย่น
สาขาวชิา  การเทียบโอนรายวิชา และการ
เยียวยาสนบัสนุนการเปลี่ยนสาขาวิชา  
  2. ให้หลักสูตร วท.บ. สาขาวชิาวิทยาการ
ข้อมูล ท าเร่ืองของดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
2567  เพื่อน าเสนอเข้าที่ประชุมเป็นอีกวาระ
หนึ่งพร้อมจัดท าข้อมูลรายละเอียดแนว
ทางการด าเนินการเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  3. มอบกองบริการการศึกษาพิจารณาตรวจ 
สอบ ทบทวนกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับจ านวน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร และจัดท าแนว
ทางการด าเนินการเก่ียวกับการลดจ านวน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร เพื่อน าเสนอที่
ประชุมคร้ังต่อไป 

   อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ  



   ๗ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ    
 

         วาระท่ี 3.2  การขอเข้าศึกษาเรียนรู้ของโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา  

                          จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม 2566  ได้มีการพิจารณาเรื่อง การขอเข้าศึกษาเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ของคณะครู และนักเรียนจาก
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จังหวัดน่าน  รวมจ านวน 88 คน ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567  และมติที่
ประชุมได้มอบหมายให้นายกชกร  เขียวอรุณ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ  กองบริการการศึกษา ด าเนินการ
จัดท าแผน ก าหนดรูปแบบ และประสานจัดล าดับการเข้าศึกษาเรียนรู้และรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ จาก
คณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  และให้กองบริการการศึกษาจัดเตรียมอาหารว่างส าหรับบริการคณะครู นักเรียน 
จากโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ความทราบแล้วนั้น  

                       ในการนี้ นายกชกร  เขียวอรุณ  จึงได้น าเสนอแผนด าเนินและแจ้งก าหนดการให้ที่ประชุม
รับทราบ  โดยจะเริ่มด าเนินการตั้งแต ่เวลา 09.00   คณะครู และนักเรียนโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา พร้อม
กันที่ห้อง FMS 101 อาคารคณะวิทยาการจัดการ  รับฟังวิดีทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัย ประมาณ 30-40 นาที  
แจกอาหารว่าง และแบ่งกลุ่มเพ่ือแยกเข้าศึกษาเรียนรู้ในคณะทีส่นใจ ซึ่งเบื้องต้นก าหนดไว้ตามจุดต่าง ๆ  ดังนี้  
 

ที ่ คณะ วิทยาลัย สถานที่/จุดที่จัดให้เข้าศึกษาเรียนรู้ 
1 คณะวิทยาการจัดการ ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์/บัญชี/การตลาดดิจิทัล 

อาคาร FMS  
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 
3 คณะพยาบาลศาสตร์  ห้องปฏิบัติการพยาบาล ทุ่งกะโล่ (มีรถมหาวิทยาลัยรับ-ส่ง) 
4 คณะเกษตรศาสตร์ “บู๊ทเกษตรหรรษา”อาคารคณะวิทยาการจัดการ  
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารปฏิบัติการหลังใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
6 คณะครุศาสตร์ อาคาร ED  คณะครุศาสตร์ 
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ (ฟังดนตรี/พี่น้องคุยกัน) 

 
ข้อคิดเห็น    
        การเข้าศึกษาเรียนรู้ของสถานศึกษาครั้งนี้ ถือเป็นรูปแบบของ Mini Open House และใช้งบประมาณ
เป็นค่าอาหารว่างส าหรับคณะครู และนักเรียน จ านวน 4,450  บาท ซึ่งเห็นว่าใช้งบประมาณน้อยกว่าการจัด
งาน Open House มาก หากผลตอบรับครั้งนี้ได้ผลดี อาจเป็นทางเลือกส าหรับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ต่อไป  

ข้อเสนอแนะ   ให้จัดท าแบบประเมินเพ่ือส ารวจความคิดเห็นจากคณะครูและนักเรียนที่เข้าศึกษาเรียนรู้ เพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยต่อไป  

ที่ประชุม   เห็นชอบแผนการด าเนินการต้อนรับการเข้าศึกษาเรียนรู้ของโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา และให้มี 
              การจัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นอาจารย์และนักเรียนไว้เป็นข้อมูลประกอบ 
 



   ๘ 

 

         วาระที่ 3.3  การพิจารณาขอปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)  

                           สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 
26 ธันวาคม 2566  ได้มีการพิจารณาเรื่องการขอปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) ซ่ึงปัจจุบันมีจ านวน
นักศึกษาเพียง 2 คน และปีการศึกษา 2567  ที่ผ่านมายังไม่มีผู้สมัครเข้าเรียน  ประกอบกับคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ให้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม  จึงขออนุโลมปรับลด
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากเดิม 5 ราย คงเหลือ 3 ราย เพ่ือท าหน้าที่ดูแลนักศึกษาคงค้างตั้งแต่ปี
การศึกษา 2567  เป็นต้นไปจนส าเร็จการศึกษา  ซึ่งที่ประชุมได้มีมติมอบให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีติดต่อพูดคุยกับนักศึกษาท้ัง 2 คน เพ่ือสร้างความเข้าใจและแนวทางการเปลี่ยนสาขาวิชา  การเทียบ
โอนรายวิชา และการเยียวยา สนับสนุนการเปลี่ยนสาขาวิชา และเตรียมท าเรื่องของดรับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2567  และขอปิดหลักสูตรตามล าดับนั้น     
                            ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี  แสงอุทัย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้ด าเนินการประสานพูดคุยกับนักศึกษาทั้ง 2 รายแล้ว ปรากฎว่า นักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2565 
ได้ขอหยุดพักการเรียนแล้ว   ส่วนนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2566  เป็นผู้มีภาวะซึมเศร้าโอนย้ายมาจาก
มหาวิทยาลัยพะเยา แต่นักศึกษาแจ้งว่ามีความสุขในการเรียนหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล และไม่
ต้องการเปลี่ยนไปเรียนหลักสูตรสาขาอ่ืน   จึงเห็นว่าควรให้นักศึกษาเรียนสาขาวิชาเดิมต่อไป  โดยจะเสนอขอ
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2 คนไว้ดูแลนักศึกษาดังกล่าวจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา  
 

ข้อคิดเห็น   
       1)  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ที่ระบุว่า “จะสามารถปิดหลักสูตรได้เมื่อนักศึกษาคนสุดท้ายส าเร็จ
การศึกษาครบทั้งหมด”  จะใช้เวลานานเกินไป  จึงเห็นว่าควรมีการขอแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับ เพ่ือระบุว่าจะ
สามารถขอปิดหลักสูตรได้ เมื่อมีนักศึกษาคงเหลือจ านวนกี่คน  และก าหนดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่จะอยู่ดูแลนักศึกษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบที่เหลือจะได้ไปพัฒนาหลักสูตรอื่นได้  
       2)  ในการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษา ให้พิจารณายึดหลัก ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547   
 

ข้อเสนอแนะ   
       1 ) ให้หลักสูตรและคณะท าเรื่องเสนอของดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2567  และขอใช้ศักยภาพ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบบางส่วนไปพัฒนาหลักสูตรอ่ืน และเพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงส าหรับการตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตรและคณะ  
       2) การจัดการเรียนของนักศึกษาให้จัดตามแผนการเรียนปกติไปก่อน  แต่หากนักศึกษาไม่สามารถเรียน
จนจบหลักสูตรได้ตามแผนการเรียนที่ก าหนด ก็อาจจ าเป็นต้องมีการพิจารณาโอนย้ายหลักสูตรสาขาวิชา 
 

มติที่ประชุม   1. รับทราบ โดยมอบให้คณบดีประสานหลักสูตรเพ่ือท าเรื่องของดรับนักศึกษา ในปีการศึกษา  
                      2567  เพ่ือน าเสนอตามล าดับ เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงในการตรวจประเมินหลักสูตร 
                  2. มอบกองบริการการศึกษา ศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปิดหลักสูตรและจ านวนอาจารย์ 
                      ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และน าเสนอข้อมูลเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป   
 



   ๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อพิจารณา   

         วาระที่ 4.1  การพิจารณาการขอเบิกงบประมาณสนับสนุนโครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567) 

                          สืบเนื่องจากบันทึกข้อความ ที่ คศ 1928/2566  เรื่อง  ขอเสนอโครงการปรับปรุงและ
วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2566  หลักสูตร
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้เสนอโครงการเพ่ือของบประมาณ จ านวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน)  เพ่ือสนับสนุนในการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)  ในส่วน
ของงบประมาณส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  ซึ่งกองบริกาการศึกษาได้จัดท าโครงการเอาไว้ 
และโครงการที่น าเสนอได้ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  
                         ดังนั้น เพ่ือเป็นการช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในการใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จึงขออนุญาตเบิกค่าใช้ จ่ายใน
การปรัปบรุงหลักสูตรครั้งนี้ เป็นจ านวนเงินเพียง 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียด 
ค่าใช้จ่ายดังนี้  

1) ค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร     4,500  บาท 
(จ านวน 3 ราย รายละ 1,500 บาท)  

2) ค่าถ่ายเอกสารเล่มหลักสูตร                              3,500  บาท 
3) ค่าจ้างพิมพ์เล่มหลักสูตร                                 4,000  บาท 
4) ค่าหมึกพิมพ์เอกสารและกระดาษ                      3,000  บาท  

                        ทั้งนี้ แนวทางการน าเสนอกรอบแนวคิดหลักสูตรแบบ OBE ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้อง
มีความพร้อมในเรื่องอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นอันดับแรก แต่ทราบข้อมูลเบื้องต้นมาว่าอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่มีความพร้อม  หากวิพากษ์หลักสูตรไปก็ยังน าเสนอกรอบแนวคิดหรือรายละเอียด
หลักสูตรต่อไปไม่ได้อีกเช่นเดิม  
                        จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
           (เอกสารประกอบอ้างอิง บันทึกข้อความที่ คศ. 2162/2566 ลงวันที่ 18 ธันวาคม  2566) 

ข้อสังเกต   
         1) หลักสูตรเคยน าเสนอกรอบแนวคิดต่อสภาวิชาการในช่วงรอยต่อของการใช้หลักเกณฑ์หลักสูตรเดิม
กับหลักสูตรแบบ OBE ที่ก าหนดใหม่ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน 25,000 บาท  แต่ไม่ทันได้เสนอ
รายละเอียดหลักสูตร  ครั้งนี้จึงต้องปรับปรุงหลักสูตรแบบ OBE  และของบประมาณสนับสนุนอีกครั้งเป็น
จ านวน 15,000 บาท ประกอบกับมีการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ซ่ึงบางท่านยังมีผลงานทาง
วิชาการไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด  จึงอยากทราบว่าเดิมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนท าหลักสูตรครั้งก่อนมี
การด าเนินการอย่างไรไปบ้าง 
         2) ต้นเรื่องที่น าเสนอระบุเพียงเป็นการขอเบิกงบประมาณการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 15,000 บาท 
แต่ไม่ได้แจ้งข้อมูลให้ทราบว่าหลักสูตรเคยได้รับงบประมาณในการด าเนินการมาครั้งหนึ่งแล้ว จึงควรท าเรื่อง
เป็นการของบประมาณเพ่ิม และควรมีการอธิบายว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการวิพากษ์หลักสูตรที่ได้รับ
เดิม มีการด าเนินการอย่างไรบ้างจึงไม่แล้วเสร็จประกอบเป็นเหตุผล 



   ๑๐ 

 

         3) ทราบว่าหลักสูตรสาขาวิชายังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ต้น จึง
อยากทราบว่าเหตุใดจึงจะพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเดิม หากเปลี่ยนเป็นสาขาวิชาอ่ืนจะได้หรือไม่  
         4) ในเอกสารเสนอโครงการ บางส่วนระบุชื่อหลักสูตรสาขาเป็น “หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา”  และไม่ตรงกับที่จัดท าบันทึกขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งระบุเป็น “หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน”   
         5) หากผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท า อาจใช้
เวลาในการที่จะตีพิมพ์อีกระยะหนึ่ง  หากของบประมาณสนับสนุนขณะนี้ก็อาจจะยังไม่สามารถเสนอกรอบ
แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรได้ทันในปีงบประมาณเช่นเดิม ควรพิจารณาในเรื่องคุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เรียบร้อยก่อน 
 

ข้อเสนอแนะ  
1) การจัดท าหลักสูตรแบบ OBE  ต้องมีความพร้อมในเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก 

สูตรก่อนเป็นอันดับแรก จึงควรตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เรียบร้อย 
แล้วจึงน าเสนอกรอบแนวคิด และด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร 

2) คณะควรตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จะเปลี่ยนแปลง และท า 
เรื่องเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตร (สมอ.08) ให้เรียบร้อย จากนั้นจึงเสนอของบประมาณใน
การด าเนินการ 

3) ควรให้คณะและหลักสูตรด าเนินการเตรียมความพร้อมในเรื่องอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ 
เรียบร้อย ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดก่อน แล้วจึงท าเรื่องเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการ
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร  ซึ่งอาจขอได้เต็มจ านวน 25,000 บาท เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนหลักเกณฑ์การ
จัดท าหลักสูตรจากเดิมเป็นแบบ OBE ที่ต้องมีการด าเนินการใหม่ตั้งแต่ต้น 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการ การขอปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
                  หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)  แต่ให้หลักสูตรตรวจสอบด าเนินการ   
                  ในเรื่องผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
                  ที่ก าหนด  แล้วจึงท าเรื่องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.08) จากนั้นจึง 
                  ท าเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรอีกครั้งเพ่ือเสนอ 
                  อธิการบดีพิจารณา โดยให้แนบผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
                  ย้อนหลัง 3 ปี ประกอบด้วย   
 
             วาระที่ 4.2  การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชาชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 
ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป  

                              ด้วยส านักวิชาศึกษาทั่วไป ได้มีการหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาข้อเท็จจริง 
กรณีการขอเปลี่ยนแปลงลการเรียนรายวิชา 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยคุดจิิทัล ภาคเรยีนท่ี 1 ปกีารศึกษา 
2566  ซ่ึงที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนักศึกษา จ านวน 1 ราย   

                             ในการนี้  ส านักวิชาศึกษาทั่วไป จึงขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนักศึกษา จ านวน 
1 ราย ดังนี้  

 



   ๑๑ 

 

ผลการเรียนเดิม 
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ

ระหว่างภาค 
คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนน
รวม 

ผลการ
เรียน 

1 64016551118 นายมาณวัสย์  แย้มเยื้อน 65 - 65 I 

ผลการเรียนที่แก้ไข 

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ
ระหว่างภาค 

คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนน
รวม 

ผลการ
เรียน 

1 64016551118 นายมาณวัสย์  แย้มเยื้อน 65 10 75 B+ 
 

                        จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
           (เอกสารประกอบอ้างอิง  บันทึกข้อความที่ สศท. 0017/2567 ลงวันที่ 10 มกราคม 2567) 
 
ข้อสังเกต    นักศึกษาเป็นผู้ท าเรื่องเสนอขอแก้ไขผลการเรียนเอง ถูกต้อง เหมาะสมแล้วหรือใช่หรือไม่  
 

ข้อคิดเห็น  1)  กรณีมีอาจารย์ผู้สอนร่วมกันหลายคน และมีการมอบให้อาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งรับผิดชอบการ 
                   กรอกผลเรียนในระบบ แต่เกิดความผิดพลาด  ถึงแม้มีการตกลงแบ่งความรับผิดชอบไว้ แต่หาก 
                   มีการฟ้องรองตามหลักกฎหมาย ยังจะต้องรับผิดชอบร่วมกันทุกคน  
              2)  ตามรายงานการประชุมสอบถามข้อเท็จจริง นักศึกษาไม่มาเข้าสอบท าให้ผลการเรียนเป็น I  
                   และไม่ได้ติดต่อขอแก้ I กับอาจารย์ผู้สอนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งเป็นความรับผิดชอบ 
                   ของนักศึกษา เมื่อผลการเรียนเปลี่ยนเป็น F จึงเป็นผู้ท าเรื่องเสนอขอแก้ไขผลการเรียน 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล  
                  ของส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  ภาคเรียนที่ 1/2566  จ านวน 1 รายตามเสนอ 
 
             วาระท่ี 4.3  การพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการรับรองสมรรถนะ 
                               ด้วยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566   เห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมที่เสนอเพ่ือการรับรองสมรรถนะ 
จ านวน 8 หลักสูตร  โดยมีรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้ 

              ศูนยวิ์ทยบริการจังหวัดแพร่  
1) หลักสูตรแบบเก็บสะสมคลังหน่วยกิต  จ านวน  7 หลักสูตร  

วิทยาลัยน่าน  
1) หลักสูตรแบบไม่สะสมหน่วยกิต  จ านวน 1 หลักสูตร  
และจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ในการแจ้งเวียนมติคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตามบันทึกข้อความที่ ศบร.  
ว 005/2567  ลงวันที่ 3 มกราคม 2567  เห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมที่เสนอเพ่ือการรับรองสมรรถนะ  
จ านวน 2 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้  
 



   ๑๒ 

 

   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(1) หลักสูตรแบบไม่เก็บสะสมหน่วยกิต  จ านวน 1 หลักสูตร 

                              ส านักวิชาศึกษาทั่วไป  
(1) หลักสูตรแบบไม่เก็บสะสมหน่วยกิต จ านวน 1 หลักสูตร  

                           จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
         (เอกสารประกอบอ้างอิง  บันทึกข้อความท่ี บว. 015/2567 ลงวันที่  9  มกราคม  2567) 
 

ข้อสังเกต  หลักสูตรฝึกอบรมของศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ 
        1) ใช้แบบ URU-LLL02  เป็นหลักสูตรแบบเก็บสะสมคลังหน่วยกิต  เนื้อหารายวิชาของหลักสูตร
ฝึกอบรมของศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ เมื่อเก็บสะสมหน่วยกิตแล้ว สามารถน าไปเทียบโอนได้กับรายวิชาใด
ของแต่ละหลักสูตรได้บ้าง  
        2) บางหลักสูตรไม่มีชื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยในชื่อผู้ประสานงานและผู้จัดการหลักสูตร จะสามารถ
ท าได้หรือไม่  และรายได้จากค่าลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมจะจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยอย่างไร  
        3)  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้ลงนามเห็นชอบหลักสูตรสามารถเป็นบุคคลเดียวกันได้หรือไม่   
        4)  ควรมีการตรวจสอบ ทบทวนนโยบาย หลักการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับวิทยาลัยป่าไม้
จังหวัดแพร่ให้ชัดเจนอีกครั้ง เพ่ือจัดตรวจสอบการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมให้เหมาะสม รองรับตาม
วัตถุประสงค์  
 

มติที่ประชุม  1.  เห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมแบบไม่สะสมหน่วยกิตของวิทยาลัยน่าน  คณะเทคโนโลยี 
                      อุตสาหกรรม  และส านักวิชาศึกษาท่ัวไป รวม  3 หลักสูตร 
                 2.  ให้ถอนเรื่องเสนอหลักสูตรฝึกอบรมแบบสะสมคลังหน่วยกิตของศูนยว์ิทยบริการจังหวัดแพร่  
                      จ านวน 7 หลักสูตร ออกจากวาระการพิจารณาก่อน เพ่ือส่งให้ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริม 
                      บัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตประสาน ตรวจทบทวน ข้อมูลรายละเอียดในการ 
                      จัดท าหลักสูตรตามข้อสังเกตของที่ประชุมให้ชัดเจน เรียบร้อย เหมาะสมอีกครั้ง  
 
             วาระที่ 4.4  การพิจารณาแผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อของบประมาณประจ าปี 
2567 (เพิ่มเติม) 
                               จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 10 
กรกฎาคม 2566  ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ในปีงบประมาณ 
2567 เพื่อเปิดใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2568  และกองบริการการศึกษาได้ของบประมาณประจ าปี 2567 
รองรับไว้เรียบร้อยแล้ว โดยแต่ละหลักสูตรจะต้องน าเสนอรายละเอียดหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุยายน 
2567  เพ่ือพร้อมเปิดรับสมัครในเดือนสิงหาคม 2567  สรุปดังนี้  
 

ที ่ คณะ/หลักสูตร แผนการปรับปรุง หมายเหตุ 

1. คณะครุศาสตร์   
1.1   หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา * ม.ค. 66 – พ.ค.67 ครบรอบปรับปรุง

หลักสูตร 
 



   ๑๓ 

 

ที ่ คณะ/หลักสูตร แผนการปรับปรุง หมายเหตุ 

1.2 หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ต.ค.66 – มี.ค. 67 หลักสูตรปรับปรุง
ปริญญาโท 

2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2.1 หลักสูตร วท.ม. สาขาวชิาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ส.ค.66 – มี.ค.67 หลักสูตรใหม่ ปริญญาโท 
2.2 หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ต.ค.66 – เม.ย.67 หลักสูตรใหม่ ปริญญาโท 
3.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
3.1 หลักสูตร ศล.บ. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ** ส.ค.66 – มิ.ย.67 ครบรอบปรับปรุง

หลักสูตร 3.2 หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาสงัคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา*  ส.ค.66 – มิ.ย.67 
3.3 หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ** ส.ค.66 – มิ.ย.67 
3.4 หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรี  ส.ค.66 – มิ.ย.67 
3.5 หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการบริหาร

และการพัฒนาภูมิภาค  
ส.ค.66 – มิ.ย.67 หลักสูตรใหม่ 

 
4.  คณะวิทยาการจัดการ    
4.1 หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ ** ส.ค.66 – มี.ค.67 ครบรอบปรับปรุง

หลักสูตร 4.2 หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ** ส.ค.66 – มี.ค..67 
4.3 หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่  **  ส.ค.66 – มี.ค.67 
5.  วิทยาลัยน่าน    
5.1 หลักสูตร รป.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์*** ส.ค.66 – มิ.ย.67 ครบรอบปรับปรุง

หลักสูตร 
 
หมายเหตุ    *  = น าเสนอกรอบแนวคิดต่อที่ประชุม อนุ กบ.วช. ครั้งท่ี 6/2566 เรียบร้อยแล้ว            
               **  = เสนอกรอบแนวคิดต่อที่ประชุม กบ.วช. ครั้งท่ี 12/2566 และครั้งท่ี 13/2566 แล้ว  
              ***  = เตรียมน าเสนอกรอบแนวคิดต่อที่ประชุมอนุกรรมการบริหารวิชาการครั้งต่อไป  
  

                     ทั้งนี้  เนื่องจากมีบางหลักสูตรได้สอบถามว่าหากจะเสนอหลักสูตรที่ต้องการปรับปรุงเพ่ิมเติม
จากแผนที่ได้รับความเห็นชอบแล้วได้อีกหรือไม่  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  กองบริการการศึกษาจึงก าหนดให้คณะ วิทยาลัย
ที่มีความประสงค์ที่จะขอพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ิมเติมจากแผนที่ก าหนดสามารถส่งข้อมูลเพ่ิมเติมมายัง
กองบริการการศึกษา ได้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567   เพ่ือจะได้น ามาสรุปเสนอเป็นแผนพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 2567 เพ่ือเปิดใช้ในปีการศึกษา 2568 เพ่ิมเติม  โดยหลักสูตรที่เสนอ
แผนพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ิมจะต้องด าเนินการเสนอหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567  
จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

             (เอกสารแนบอ้างอิง  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 7/2566)  
 

ข้อเสนอแนะ 
1) หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา  ให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ประสานกับ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ือร่วมกันท าหลักสูตรแบบ OBE   
และด าเนินการตามระบบ กลไกการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป  



   ๑๔ 

 

2) หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หากพร้อมแล้วให้เริ่ม 
ด าเนินการตามข้ันตอน 
          3)  หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เตรียมด าเนินการเสนอ
กรอบแนวคิดการปรับปรุงหลักสูตรโดยไม่ต้องแยกวิชาเอก  และเสนอกรอบแนวคิดหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพ่ือการบริหารและการพัฒนาภูมิภาค  

4)  หลักสูตรปรับปรุงของคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 3 หลักสูตร เมื่อได้น าเสนอกรอบแนวคิดการ
ปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการแล้ว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจะจัดอบรมเพ่ือชี้แจงการท า PLO  และวิธีการ
ท า CLO  ให้กับอาจารย์คณะวิทยาการจัดการต่อไป   
           5)  ส าหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จ านวน 11 สาขาวิชา  และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม ที่ปรับปรุงเพื่อใช้ในปีการศึกษา 2567 และเสนอ
ผ่านสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเห็นชอบแล้ว  จะมีการประชุมชี้แจง วิธีการจัดท าแนวการสอนใหม่  ให้กับอาจารย์
ได้รับทราบ โดยจะเริ่มน ามาใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป  ซึ่งกองบริการการศึกษาได้พัฒนาเป็น
ระบบออนไลน์  และจะน าเรื่องระบบ กลไกชี้แจงให้นักศึกษารับทราบข้อมูลก่อนเปิดภาคเรียนด้วย  
            6) ควรมอบกองบริการการศึกษาจัดท าบันทึกแจ้งไปยังคณะ วิทยาลัยเพื่อส ารวจความประสงค์ที่จะ 
เสนอแผนพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ิมเติมในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  เป็นทางการอีกครั้ง 
 

มติที่ประชุม   1. เห็นชอบ ให้คณะ วิทยาลัยที่ประสงค์จะเสนอแผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในปีงบ  
                      ประมาณ 2567  เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2568 สามารถน าเสนอแผนพัฒนา/ปรับปรุง 
                      หลักสูตรเพิ่มเติมได้ โดยให้จัดส่งมายังกองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  
                      2567  ตามแบบเสนอแผนพัฒนาหลักสูตร เพ่ือน ามาสรุปและบรรจุในแผนงบประมาณ 
                      ประจ าปีต่อไป  
                  2. มอบฝ่ายเลขานุการตรวจสอบจัดตารางเวลาของรองอธิการบดีเพ่ือจัดอบรมให้ความรู้ วิธีการ 
                      ในการจัดท า PLO และ CLO ส าหรับหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ 
 
             วาระที่ 4.5  การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการ
ขอเปิดรายวิชาใหม่เพื่อบรรจุในโครงสร้างของหลักสูตร พ.ศ. 2567  

                              เพ่ือความสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การ
จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2566  ข้อ 9  ก าหนดให้คณะหรือวิทยาลัยรับผิดชอบ
รายวิชา มีหน้าที่จัดการศึกษารายวิชานั้นแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  กรณีรายวิชาที่มีการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ระหว่างคณะหรือวิทยาลัย ให้มีการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างคณะหรือวิทยาลัย  โดยก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบและองค์ประกอบอื่นท่ีเกี่ยวข้องไว้ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติและรับทราบร่วมกัน  
                             ในการนี้ กองบริการการศึกษา จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอเปิดรายวิชาใหม่ เพ่ือบรรจุในโครงสร้างของหลักสูตร พ.ศ. 2567  และ
น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็น โดยเฉพาะในข้อ 3.1 และ 3.2   
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

 (เอกสารแนบอ้างอิง  1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอเปิดรายวิชาใหม่ 
เพ่ือบรรจุในโครงสร้างของหลักสูตร พ.ศ.2567 



   ๑๕ 

 

                          2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2566  
                          3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ระบบรหัสรายวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2553) 
 

ข้อสังเกต    
1) ใน (ร่าง) ประกาศยังไม่ได้มีแนวปฏิบัติที่พูดถึงการขอเปิดรายวิชาใหมท่ี่เป็นสหวิทยาการระบุไว้  

ข้อคิดเห็น    
          1)  หากมีรายวิชาที่เป็นสหวิทยาการเพิ่ม จะจัดท าเป็นประกาศเพ่ิมเติมในภายหลังได้ แต่ได้มีการเขียน
เปิดช่องไว้กว้าง ๆ แล้ว  
 

มตืที่ประชุม   เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอเปิดรายวิชาใหม่ 
                  เพ่ือบรรจุในโครงสร้างของหลักสูตร พ.ศ.2567  จากนั้นให้น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
             วาระที่ 4.6  การพิจารณา (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พ.ศ. 2567 

                              จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม 2566  ที่ประชุมได้เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายการพัฒนา
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 
                              ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามนโยบายการบริหารหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567   กองบริการการศึกษาจึงได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พ.ศ. 2567  เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานวิขาการเพื่อพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

      (เอกสารแนบอ้างอิง  (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
                                หลักสูตร พ.ศ. 2567)   
ข้อสังเกต    
          1)  ชื่อ-สกุล หลักสูตร  ชื่อต าแหน่งทางวิชาการ และระดับคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรใน (ร่าง) ค าสั่งที่จัดท า  บางท่านมีการเปลี่ยนแปลง และยังไม่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และมีค าผิด ควรมี
การตรวจสอบให้เรียบร้อย  และถูกต้อง ก่อนเสนออธิการบดีลงนาม 
 

ข้อเสนอแนะ  
1) ควรจัดส่ง (ร่าง) ค าสั่งให้คณะ วิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้องด้วยอีกทางหนึ่ง เนื่องจากอาจมี 

การเปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตร 
2) กรณีหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะต้องจัดท าแบบขอเปลี่ยน  

แปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.08) เสนอตามล าดับขั้นตอนด้วย เพื่อกองบริการการศึกษาจะได้มี 
ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน  
 



   ๑๖ 

 

3) การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องแจ้งไปยัง สป.อว. รับทราบด้วย ดังนั้น 
แต่ละหลักสูตรไม่ควรมีการขอเปลี่ยนแปลงบ่อยเกินไป เพราะจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการหลักสูตร ต่อไปอาจมีการจ ากัดจ านวนในการขอเปลี่ยนแปลง ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง  

4) ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องเป็นปัจจุบันของชื่อ-สกุล  ต าแหน่งทางวิชาการ  วุฒิการศึกษา 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ถูกต้อง โดยอาจตรวจสอบกับข้อมูลของกองบริการงานบุคคล  
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ การจัดท า (ร่างค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง รายชื่ออาจารย์ 
                  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พ.ศ. 2567   โดยให้กองบริการการศึกษาตรวจทวนความถูกต้องของ 
                  ชื่อ-สกุล  ต าแหน่งทางวิชาการ และระดับคุณวุฒิการศึกษา กับฐานข้อมูลของกองบริหารงาน 
                  บุคคลให้เรียบร้อย แล้วจึงจัดส่งให้คณะ วิทยาลัยช่วยตรวจสอบยืนยันความถูกต้องอีกครั้งก่อน 
                  เสนออธิการบดีลงนาม  
 
          วาระที่ 4.7  การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการท า
ข้อตกลงร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับองค์กรภายนอก พ.ศ. 2567 

                           จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 13/2566  เมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม 2567 ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา กับองค์กรภายนอก ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
                           เพ่ือให้การด าเนินงานจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา กับองค์กรภายนอก ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565  กองบริการการศึกษาจึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
เรื่อง แนวฏิบัติการท าข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับองค์กรภายนอก พ.ศ. 2567   
และน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

  (เอกสารแนบอ้างอิง  1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวฏิบัติการท าข้อตกลง 
 ความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับองค์กรภายนอก พ.ศ. 2567   
                            2.  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565) 
 

ข้อคิดเห็น 
1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เคยได้รับการติดต่อจากหน่วยงานภายนอกขอท าความร่วมมือ 

ทางวิชาการเพ่ือขอนักวิจัยของคณะไปร่วมโครงการต่าง ๆ และจัดท า (ร่าง) MOU โดยระบุชื่อคณบดีเป็นผู้ลง
นาม ซึ่งคณะได้ท าบันทึกขอขออนุญาตอธิการบดีเพ่ือลงนาม พร้อมแนบ (ร่าง)  MOU ไปด้วย  จากนั้น
อธิการบดีได้มอบให้นิติกรตรวจสอบและสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และอนุญาตให้คณบดีลงนามใน MOU แทนได้ 

2) ที่มาการจัดท า (ร่าง) ประกาศฉบับนี้  เนื่องมาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก าลังจะมีการจัดท า  
MOU  ร่วมกับหน่วยงานสถานประกอบการภายนอกในการจัดท าหลักสูตร  ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่เคยมีการ 
ก าหนดระบบ กลไกและแนวปฏิบัติไว้ก่อน จึงให้กองบริการการศึกษาจัดท า(ร่าง) ประกาศขึ้นให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565   ที่ก าหนด และเป็นระบบกลไก และแนวทางส าหรับ
การด าเนินการของคณะ วิทยาลัยต่อไป  
 



   ๑๗ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1) ข้อ 2 ควรแก้ไข ค าว่า “ของบข่าย...”  เป็น “ขอบขา่ย” ให้ถูกต้อง  
2) ข้อ 3.1 และ 3.2  ระบุส่วนท้ายไว้ว่า  “...โดยไม่ถือว่าเป็นสัญญาผูกมัดใด ๆ มีระยะเวลาความ 

ร่วมมือไม่เกิน 5 ปี...”  จะสามารถระบุระยะเวลาจ านวนปีที่แน่นอนไว้ได้เลยหรือไม่  และที่ระบุต่อท้ายว่า 
“และอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม”  อาจเพ่ิมค าขยายความ  เพ่ือระบุให้
ชัดเจนว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดหรือเงื่อนไขใด  เช่น ต้องระบุไว้ให้ทราบว่า “จะสามารถยกเลิก
ข้อตกลงได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน อย่างน้อย ...” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น  

3) ในข้อ 3.1 และ 3.2  อาจตัดข้อความในส่วนท้ายออกบางส่วน และปรับข้อความใหม่ 
4) ในประกาศจะก าหนดระยะเวลาความร่วมมือไว้กว้าง ๆ  ส าหรับเป็นแนวปฏิบัติ  แตค่ณะ วิทยาลัย 

สามารถระบุระยะเวลาความร่วมมือ หรือหากจะมีการยกเลิกก็ให้มีการระบุรายละเอียดแนวทางด าเนินการไว้
ในตัว MOU/MOA ได ้

5) ในส่วนขึ้นต้นประกาศ ควรมีการระบุอ้างอิง พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. 2562 ของ สป.อว.  เชื่อมโยง 
กับประกาศ กมอ. เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ..ศ. 2565 ก่อน แล้วจึงอ้างอ านาจตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติที่
ประชุมตามล าดับ  

6) ควรเพ่ิมข้อความที่ระบุจ านวนสัดส่วนของผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOA) หรือบันทึกความ 
เข้าใจ (MOU) ของแต่ละฝ่ายไว้ด้วย  

7) การท า MOU  และ MOA  แต่ละประเภท ผู้มีอ านาจลงนามของในบันทึกข้อตกลง (MOA) หรือ 
บันทึกความเข้าใจ (MOU) จะมีหลายระดับ ส าหรับเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรกับสถานประกอบการ
เอกชนระดับบริษัทมหาชนจะต้องเสนอผ่านที่ประชุมต่าง ๆ และอธิการบดีเป็นผู้ลงนาม หรือบางกรณีต้องเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณารับทราบตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ก่อน  ส่วนแต่การท า MOU/MOA ในเรื่อง
อ่ืน ๆ ทั่วไปที่คณบดีหรือประธานหลักสูตรลงนามเองได้  หากเป็นไปได้ควรเสนอผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุม และเสนอผ่านอธิการบดีเห็นชอบหรือรับทราบไว้เป็นหลักฐานประกอบในการลงนามของคณบดี หรือ
ประธานหลักสูตร 

8) กรณีท่ีหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะท า MOU กับสถานประกอบการภายนอกและ 
มาร่วมเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จะต้องพิจารณามีผลงานทางวิชาการให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดก่อน  

9) (ร่าง) ประกาศที่จัดท าควรส่งให้นิติกรของมหาวิทยาลัยช่วยตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมด้วย 
 

มติที่ประชุม   มอบกองบริการการศึกษาพิจารณาปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศตามข้อเสนอแนะของคณะ  
                  กรรมการบริหารงานวิชาการ จากนั้นส่งให้นิติกรมหาวิทยาลัยช่วยตรวจสอบความถูกต้อง  
                  เหมาะสมของ (ร่าง) ประกาศอีกครั้ง ก่อนเสนอลงนาม  
 

วาระท่ี 4.8  การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติและการ
ก ากับติดตาม การประเมินผลและส่งผลการเรียนระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2567 

                 เพ่ือให้การปรับปรุงแนวปฏิบัติและการก ากับติดตามการประเมินผลและส่งผลการเรียน
เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย สอดคล้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ย ว่าด้วย การ
จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566 หมวด 5  การเรียนและการประเมินผล



   ๑๘ 

 

การศึกษา  กองบริการการศึกษาจึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏุอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติและ
การก ากับติดตามการประเมินผลและส่งผลการเรียนระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2567   

                 จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

(เอกสารแนบอ้างอิง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏุอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติและการก ากับ
ติดตามการประเมินผลและส่งผลการเรียนระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2567)  
 

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น 

1) เมื่อประกาศฉบับนี้เริ่มมีผลประกาศใช้ การนับจ านวนความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
อาจารย์ผู้สอนที่ถูกบันทึกข้อมูลไว้เดิม จะถือเป็นโมฆะทุกราย ทุกกรณี  และให้เริ่มต้นนับใหม่หรือไม่  เนื่องจาก
เพ่ิงได้รับหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 13/2566 แจ้งว่ามาตรการการ
ด าเนินการบันทึกจัดเก็บข้อมูลความบกพร่องในการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอนแต่ละราย ให้มีอายุคราวละ 2 
ปี (4 ภาคการศึกษา)   
              2)  กรณีเป็นรายวิชาที่อาจารย์สอนร่วมกันหลายคน  และเกิดข้อบกพร่องผิดพลาดในการกรอกผล
การเรียน ผู้ที่จะได้รับการแจ้งตักเตือนตามประกาศจะเป็นใครบ้าง จะก าหนดอย่างไร  หรือสามารถตกลง
กันเองไดห้รือไม่   
             4)  การแจ้งมติการประชุมครั้งที่ผ่านมาเป็นการอ้างอิงตามประกาศฉบับเดิม หากมีประกาศฉบับ
ใหม่  ควรเริ่มนับการแจ้งตักเตือนใหม่ 
             5)  ความรับผิดชอบกรณีเกิดข้อบกพร่องผิดพลาด ถึงแม้จะมีการตกลงร่วมกันมอบหมายให้ผู้ใดเป็น
ผู้กรอกข้อมูลผลการเรียน ทางกฏหมายหากมีผู้ฟ้องร้องความผิด ถือว่าเป็นความรับผิดชอบอาจารย์ผู้สอนทุก
คนที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน     
 

ข้อเสนอแนะ  
1) ควรมีการระบุวันที่ หรือปีการศึกษาที่จะเริ่มมีการบังคับใช้ โดยอาจระบุ “ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 

ออกประกาศเป็นต้นไป”  โดยผู้ที่ถูกแจ้งตักเตือนก่อนออกประกาศจะถือเป็น “โมฆะ” ทั้งหมด เมื่อเริ่มใช้
ประกาศใหม่  

2) ควรมีการระบุข้อความ การยกเลิกประกาศฉบับเดิมไว้ประกอบด้วย  
3) ใน (ร่าง) ประกาศ ข้อ 6.2 ระบุว่า ความบกพร่องครั้งที่สองจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

ไม่เกินร้อยละ 2 เห็นว่ายังเป็นจ านวนปกติในการประเมินผลการปฏิบัติงาน อาจปรับลดลงให้ ได้รับการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินร้อยละ 1  เท่ากับผู้ที่ได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน 

4) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอน ควรต้องระมัดระวังและตรวจสอบ พิจารณา 
อย่างรอบคอบ เพ่ือมิให้ผลประเมินอาจารย์ที่ได้รับการตักเตือน เป็นระดับ “ดีมาก” หรือ “ดีเยี่ยม”  แต่งานที ่
ปฏิบัติมีความบกพร่อง  ซึ่งจะย้อนแย้งกัน  และควรต้องค านึงถึงเรื่องการพิจารณาสิทธิในการเสนอขอรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประกอบด้วย     

5) ข้อ 6.3 “ความบกพร่องครั้งที่สาม  ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการทางวินัย”  ควรระบุค าขยาย 
ความ “ความบกพร่องครั้งที่สาม” เพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจชัดเจน ตรงกันในการนับความบกพร่อง  เช่น 
“ความบกพร่องครั้งที่สาม ซึ่งนับต่อจากความบกพร่องที่เกิดขึ้นครั้งแรกภายในระยะเวลา 2 ปี ...“ 
 



   ๑๙ 

 

6) ใน (ร่าง) ประกาศ ควรต้องระบุข้อความ การนับระยะเวลาพักโทษในความบกพร่องแสดงให้ 
ทราบไว้ด้วย  

7) ข้อ 7  ให้เพิ่มเติมค าว่า “หรือ 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน” ต่อท้ายค าว่า  “..ทุกรอบ 2 ปี” 
8) ควรระบุข้อความเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ ขอบเขตระยะเวลาในการนับความบกพร่องที่เกิดข้ึนภายใน 

ระยะเวลา 2 ปีต่อเนื่องกัน หรือ 4 ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน ระบุในประกาศด้วย  
             7) ความผิดพลาดบกพร่องที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่มักจะเกิดในขั้นตอน การกรอกข้อมูลผลการเรียนใน 
ระบบ และเกิดในรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคน หรือการแบ่งสอนหลายกลุ่ม  เห็นว่ามหาวิทยาลัยควรมีการ
ก าหนดแนวทางส าหรับการป้องกันความผิดพลาดบกพร่องไว้ให้ปฏิบัติด้วย กรณีเป็นการขอแก้ไขผลการเรียน
ย้อนหลัง แต่เสนอภายหลังจากที่ประกาศฉบับใหม่ประกาศใช้ ให้เริ่ มนับการบันทึกประวัติการได้รับการถูก
ตักเตือน ตามแนวทางที่ก าหนดตามประกาศฉบับใหม่ 

9) กองบริการการศึกษาควรมีการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับบันทึกข้อมูลการตักเตือนและน ามาแสดง 
เป็นข้อมูลประกอบการน าเสนอวาระการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน  

 10) อาจเพ่ิมข้อ 6.4  กรณีข้อบกพร่องที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ  ที่ไม่ได้เกิดจากผู้กรอกข้อมูล เช่น  
ระบบไฟฟ้า  ระบบเครือข่าย  หรือระบบโปรแกรมที่ประมวลผลไม่ถูกต้อง ให้น าเสนอข้อมูลมายังมหาวิทยาลัย
เป็นผู้พิจารณา  

10)  การก าหนดความรับผิดชอบในข้อบกพร่องผิดพลาดเกี่ยวกับการกรอกผลการเรียน คณะอาจ 
จัดท าเป็นประกาศของคณะเพ่ือบริหารจัดการภายในคณะได้   
 

มติที่ประชุม  1.  เห็นชอบการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติและการ 
                      ก ากับติดตาม การประเมินผลและส่งผลการเรียนระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ.  
                      2567 โดยให้พิจารณาปรับแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
                      บริหารงานวิชาการ  
                 2.  มอบกองบริการการศึกษาจัดท าฐานข้อมูลการบันทึกประวัติการแจ้งตักเตือนของอาจารย์ 
                      ผู้สอนในระบบออนไลน์ และบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือสะดวกต่อการเรียกดูข้อมูล 
                      ประกอบการพิจารณาในการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อระดมความคิด 

- ไม่มี   - 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ   

         วาระที่ 6.1  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม ที่ตกค้าง 
ต้องการกลับเข้าศึกษาต่อ 

                          อาจารย์ ดร.สุริยา  ค ากุนะ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งว่ามีนักศึกษา
ตกค้างของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม ที่ปิดหลักสูตรไปแล้ว จ านวน 1 ราย 
ต้องการกลับมาศึกษาต่อเพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งที่ผ่านมาเคยน าเสนอและมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ให้แล้วแต่นักศึกษาไม่ได้มาเรียน  ภายหลังติดต่อแจ้งยืนยันมาอีกครั้งและยินดีที่จะปฏิบัติการหลักเกณฑ์



   ๒๐ 

 

เงื่อนไขของมหาวิทยาลัยทุกประการ จึงอยากทราบว่ามหาวิทยาลัยจะมีแนวทางในการด าเนินการเพ่ือช่วยให้
นักศึกษาได้กลับมาศึกษาต่อจนส าเร็จการศึกษาได้อย่างไรบ้าง  

ข้อเสนอแนะ  เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรมได้ปิดหลักสูตรไปแล้ว แต่
นักศึกษาอาจน ารายวิชาที่เรียนมาเทียบโอนเพื่อลงเรียนกับหลักสูตรสาขาวิชาอ่ืนที่ใกล้เคียงกัน แทน  

มติที่ประชุม   มอบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แจ้งแนวทางการน ารายวิชาที่นักศึกษาเรียน 
                  มาแล้วมาขอเทียบโอนรายวิชาเพ่ือขอเปลี่ยนหลักสูตรสาขาวิชาให้นักศึกษารับทราบ โดยให้ 
                  ด าเนินการตามระเบียบ และข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

เลิกประชุม  เวลา  12.25  น.  
 

 

นางสาวพิณภัคธิมา  ใจเงิน 
ผู้จดบันทึกการประชุม/จัดท ารายงาน 

 

 

 

นางสาวสินี  กะวิ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


